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บมู'อีอีซี'จดุพลลุงทุนรอบใหม่ ปลกุเศรษฐกิจไทยเติบโตยัง่ยืน 
Source - เดลนิิวส ์(Th) 
 
          ทมีเศรษฐกจิ 
          ลุน้ระทกึกว่า 8 ชัว่โมงในที่สุดร่างพระราชบญัญตั ิเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ออีซี)ี พ.ศ.ได้
ผ่านสภานิติบญัญัติแห่งชาต ิ(สนช.) ด้วยคะแนนเสยีงท่วมท้นกว่า 170 เสยีง งดออกเสยีง 10 เสยีง ไม่
ลงคะแนน 1 เสยีง ณ เวลานี้รอเพยีงขัน้ตอนประกาศในราชกจิจานุเบกษาอย่างเป็นทางการหวัเรอืใหญ่ทมี
เศรษฐกจิ "สมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์" รองนายกรฐัมนตร ีเครื่องรอ้นได้สัง่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเคลื่อน ทพั
เดินสายโรดโชว์ตีป๊ีบดงึการลงทุนทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่ น จนี ยุโรป และสหรฐั เน้น
ลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายลงพืน้ทีอ่อีซีทีนัท ี
          ทัง้นี้โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกหรอือีอีซ ีถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตรช์าติที่
รฐับาล "พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา" นายกรฐัมนตร ีไดต้ัง้ความหวงัเป็นตวัเรง่ส าคญัในการ กระตุน้ใหไ้ทย
เดนิหน้าเขา้สู่ยุคปฏวิตัอุิตสาหกรรมครัง้ที่4หรอือนิดสัตร4ี.0 สอดรบักบัไทยแลนด์4.0 ที่ผสานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเขา้กบัเทคโนโลยไีอทแีละเป็นตวัจดุประกายในการปลุกเศรษฐกจิใหเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยนือกีครัง้ 
          เลอืกต่อยอด 3 จงัหวดั 
          หลงัจากเหน็ว่าเศรษฐกจิไทยเริม่นิ่งขยายตวัในกรอบแคบ ๆ 3% กว่ามานานจงึมมีติในที่ประชุม 
ครม. ตัง้แต่วนัที ่28 ม.ิย. 59 เหน็ชอบหลกัการโครงการออีซีคีรอบคลุมพืน้ที ่3 จงัหวดั ชลบุร ีฉะเชงิเทรา 
ระยอง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มกีารลงทุนเดิมเหมาะในการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่บรเิวณชายฝัง่ทะเล
ตะวนัออก (อสีเทริน์ซบีอรด์) และเป็นเสน้เลอืดใหญ่ของฐานการผลติในกลุ่มอุตสาหกรรมส าคญัสะดวกต่อ
การสรา้งโครงสรา้งพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างกนัไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ ท่าอากาศยาน ท่าเรอื ถอืเป็นพื้นที่
น ารอ่งก่อนไปพฒันาในพืน้ทีอ่ื่น ๆ ต่อไป 
          ก้าวต่อไปหลังจากร่าง พ.ร.บ.อีอีซีผ่ านสภา ปีนี้ จะมี 3 สิ่งที่ต้องเร่งด าเนินการคือ ต้องตัง้
คณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกภายใน 60 วนั ซึ่งคณะกรรมการ
ชุดใหม่มกีว่า 28 คน จากเดมิมเีพยีง 14 คน มนีายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน ที่เพิ่มเห็นชดั ๆ เช่น รมว.
กลาโหม รมว.ศึกษาธกิาร ซึ่งเป็นไปตามต าแหน่งไม่ได้เป็นไปตามบุคคลเพราะฉะนัน้ต่อไปหากมกีาร
เลอืกตัง้แลว้กจ็ะเปลีย่นไปตามต าแหน่งและตอ้งตัง้เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายฯ ภายใน 90 วนั เป็น
การสรรหา มวีาระ 4 ปี ต่ออายไุดไ้มเ่กนิ 1 วาระ หรอือยูไ่ดไ้มเ่กนิ 8 ปี 
          รถไฟเชื่อม3สนามบนิ 
          ส าหรบัโครงสรา้งพื้นฐานที่จ่อรอออกประกาศร่างประกวดราคาจดัซื้อจดัจา้ง (ทโีออาร)์ หาเอกชน
ลงทุนได้ในปีนี้มทีัง้สิ้น 5 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อม 3 ท่าอากาศยานดอนเมอืง 
สุวรรณภูม ิอู่ตะเภา กรอบเงนิลงทุนเบื้องต้นแบ่งเป็นส่วนของรถไฟความเรว็สูงประมาณ 1.76 แสนล้าน
บาท และส่วนพฒันาพื้นที่มกักะสนัและการพฒันาที่ดนิรอบสถานีรถไฟความเรว็สูงประมาณ 5 หมื่นล้าน
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บาท รวมเป็นเงนิประมาณ 2.26 แสนล้านบาท รูปแบบการลงทุนเป็นลกัษณะการร่วมลงทุน (พพีพี)ี โดย
ภาคเอกชนจะเป็นผูล้งทุนโครงสรา้งพืน้ฐานขณะทีภ่าครฐัจะเป็นผูล้งทุนค่าจดักรรมสทิธิท์ีด่นิ 
          โครงการศูนยซ์่อมบ ารุงท่าอากาศยานอู่ตะเภาทาง บมจ.การบนิไทยจะรว่มลงทุนกบัแอรบ์สัมมีลูค่า
การลงทุนรวม  10,309 ลา้นบาท โดยบรษิทัร่วมทุนจะลงทุนในอุปกรณ์เครือ่งมอื และเทคโนโลยมีลูค่ารวม 
3,977 ลา้นบาท ขณะทีภ่าครฐัจะลงทุนสิง่ปลูกสรา้งและงานโยธามลูค่าประมาณ 6,332 ลา้นบาท, โครงการ
ก่อสรา้งท่าเรอืมาบตาพุดระยะที่ 3 ซึ่งจะมกีารถมทะเล 1,000 ไร่ รองรบัการก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืสนิค้า
เหลวก๊าซธรรมชาติและพื้นที่พฒันาอุตสาหกรรมด้านพลงังานใช้งบลงทุนงานโครงสรา้งพื้นฐานราว 1.1 
หมื่นลา้นบาท และมลูค่างานก่อสรา้งท่าเรอือุตสาหกรรมดา้นพลงังานและการบรหิาร อกีประมาณ  1 แสน
ลา้นบาท โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)อยูร่ะหว่างศกึษารปูแบบการลงทุนพพีพี ี
          สรา้งประตูสู่เอเชยีทางทะเล 
          นอกจากนี้ยงัมโีครงการก่อสรา้งท่าเรอืแหลมฉบงัระยะที ่3 เพิม่ขดีความสามารถท่าเรอืเป็น "ประตู
สู่เอเชยีทางทะเล" และเป็นท่าเรอืชัน้น าตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกในการขนส่งตูส้นิคา้ประมาณค่าก่อสรา้ง
ท่าเรอืและปรบัปรุงสถานีขนส่ง 1.55 แสนลา้นบาท และโครงการพฒันาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเพื่อพฒันา
เป็นมหานครการบนิภาคตะวนัออกคาดว่าคดัเลอืกเอกชนในรูปแบบพพีพีไีด้ในเดอืน ต.ค.61 พรอ้มเปิด
ด าเนินการได้ในช่วงปี 66 ประกอบด้วย 6 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มอาคารผู้โดยสารหลงัที่ 3 ศูนยธ์ุรกิจ
การคา้กลุ่มธุรกจิอุตสาหกรรมอากาศยาน เมด็เงนิลงทุนประมาณ 2 แสนลา้นบาท 
          ภาพการก่อสร้างทัง้ 5 โครงการจะเห็นเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบภายในปี 65 และได้ตัง้เป้ายอด
ขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (บโีอไอ) ปีนี้เน้นใน 10 อุตฯเป้าหมายไม่
ต ่ากว่า 3 แสนลา้นบาท มองว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ทีย่งัไมเ่คยลงทุนในไทยต่างจากอดตีทีผ่่านมาส่วน
ใหญ่เป็นนกัลงทุนเดมิทีข่อขยายการลงทุนเท่านัน้ไดต้ัง้เป้าหมายเมด็เงนิการลงทุน 5 ปี ไมต่ ่ากว่า 1.5 ลา้น
ลา้นบาท 
          ตัง้กองทุนฯดแูลชาวบา้น 
          ส่วนขอ้กงัวลเรือ่งผลกระทบสิง่แวดลอ้มของชาวบา้นในพื้นทีจ่ะซ ้ารอยมาบตาพุดหรอืไม่นัน้ "คณิศ 
แสงสุพรรณ" เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายอีอีซ ีย ้าหนักแน่นเป็นเรื่องที่คณะท างานให้ความส าคญั
อย่างมาก โดยได้ตัง้กองทุนพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกไว้แล้ว เพื่อสนับสนุนการศึกษาดูแล
ผลกระทบเยยีวยาคนในพืน้ทีห่ากมเีหตุการณ์อะไรเกดิขึน้ 
          ตอ้งจบัตาก้าวต่อไปของโครงการออีซีจีะกลายเป็นเครือ่งมอืใหมใ่หเ้ศรษฐกจิไทยกลบัมาพุ่งทะยาน
ได้ตามเป้าหมายรฐับาลได้หรอืไม่ สิง่ส าคญั ณ เวลานี้ไทย ต้องสรา้งบรรยากาศการลงทุนให้ราบรื่นที่สุด 
เพราะอยา่ลมืว่านักลงทุนต่างชาตกิย็งัหลอนกบัภาพความขดัแย้งในประเทศไทย ยิง่ช่วงหวัเลีย้วหวัต่อการ
เลอืกตัง้ท าใหจ้ด ๆ จอ้ง ๆ ตดัสนิใจหอบเงนิหลกัพนัลา้นหมืน่ลา้นเขา้มาปักหมุดลงทุน. 
 
          ตวัอยา่งใจความส าคญั พ.ร.บ.ออีซี ี
          พ.ร.บ.อีอีซี มี 71 มาตรามีสาระส าคัญ เช่น ขอบเขตการพัฒนาพื้นที่ชัดเจนก าหนดพื้นที่ จ.
ฉะเชงิเทรา ชลบุร ีและระยองและพืน้ทีอ่ื่นใดทีอ่ยูใ่นภาคตะวนัออกทีก่ าหนดเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีา
เป็นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (มาตรา 16) มโีครงสรา้งบรหิารชดัเจนมคีณะกรรมการนโยบายเขต
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พฒันาพเิศษภาคตะวนัออกม ี28 ราย นายกรฐัมนตรเีป็นประธาน (มาตรา 10) , ต าแหน่งเลขาธกิารใหจ้า้ง
ลกัษณะสญัญาอยูใ่นต าแหน่ง คราวละ 4 ปี และอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีไดแ้ต่ตอ้งด ารงต าแหน่ง 
          ตดิต่อกนัเกนิ 2 วาระไมไ่ด ้(มาตรา 18) 
          ส าหรบัการจดัหาที่ดนิและอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการพฒันาตามความจ าเป็นสามารถใช้ที่ดนิของ
ส านกังานปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) น าไปประกอบกจิการไดโ้ดยตอ้งตอบแทน ตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนด ขณะเดยีวกนัยงัให้คนต่างด้าวถอืกรรมสทิธิท์ี่ดนิหรอือสงัหารมิทรพัยแ์ละการเช่าที่ดนิโดยต้อง
เป็นผูป้ระกอบกจิการในเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษซึง่เป็นนิตบิุคคลใชเ้พื่อประกอบกจิการตามทีไ่ด้อนุญาต
ภายในเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษ (มาตรา 49) สทิธแิละจ านวน เป็นไปตามหลกัเกณฑว์ธิกีารและเงื่อนไข
ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี
แต่ตอ้ง ไมเ่กนิทีก่ าหนดในกฎหมายส่งเสรมิการลงทุนหรอืกฎหมาย กนอ. (มาตรา 49) 
          ทัง้นี้หากไม่ประกอบกิจการใน 3 ปีต้องจ าหน่ายที่ดนิหรอือสงัหารมิทรพัย์ภายใน 1 ปีและถ้าไม่
ด าเนินการส านักงานอีอีซีจะด าเนินการจ าหน่ายเอง (มาตรา 51) การเช่าเช่าช่วง หรอืให้เช่าช่วงต้อง
ด าเนินการในเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษ(เขตเลก็)เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวตั ถุประสงค์พฒันาและ
ส่งเสรมิอุตฯเป้าหมายพิเศษให้ท าสญัญาได้ไม่เกิน 50 ปีจะต่อสญัญาเช่าเกิน 49 ปีนับแต่วนัครบ 50 ปี
ไม่ได ้(มาตรา 52 )เป็นไปตาม พ.ร.บ.การเช่าอสงัหารมิทรพัยฯ์ ปี 42 ใชอ้ยู่ในปัจจุบนัทีใ่หเ้ช่า 50 ปีขยาย
ไดไ้มเ่กนิ 50 ปี (รวมแลว้100 ปี) 
          ขณะเดยีวกนัยงัให้สทิธกิารน าคนต่างด้าวเขา้มาอยู่อาศยัในราชอาณาจกัร (มาตรา 54) ให้กบัผู้
ประกอบกจิการในเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษให้เฉพาะผู้มคีวามรูเ้ชี่ยวชาญ บรหิาร หรอืผู้ช านาญการ คู่
สมรสและบุคคลในอุปการะ ส่วนคุณสมบัติผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกก าหนด เพื่ออ านวยความ
สะดวกและชกัชวนผูม้คีวามรูค้วามสามารถพเิศษเขา้มาท างานและถ่ายทอดความรูใ้หค้นไทย 
          ส่วนการดแูลชุมชนและสิง่แวดลอ้มก าหนดใหม้กีองทุนพฒันา"เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก"เพื่อ
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลงัวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่หรอืชุมชนช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนและชุมชน 
สนับสนุนการศกึษาทุนการศกึษา และเพิม่ประสทิธภิาพในการพฒันาเบือ้งต้นใชง้บจากภาครฐัเป็นทุนก้อน
แรก 1,000 ล้านบาท จากนัน้จะเก็บจากภาคเอกชนในพื้นที่รายได้จากสมัปทาน หรอืรายได้อื่น ๆ ซึ่ง
ก าหนดทีม่าของแหล่งเงนิกองทุนทีช่ดัเจนต่อไป. 
 
          เชื่อมัน่มาลงทุนเกดิแน่ 
          นายสมคดิ จาตุศรพีิทกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ียอมรบัว่า โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก(ออีซี)ีถอืเป็นเบา้หลอมทีส่ าคญัของการสรา้งอุตสาหกรรมใหมข่องประเทศไทยโดยเมือ่ พ.ร.บ. อี
อซีผี่าน สนช. จะเพิม่ความเชื่อมัน่ใหน้ักลงทุนดงึดูดใหม้กีารเขา้มาลงทุนเพิม่ขึน้ ซึ่งแมว้่าปีที่ผ่านมาจะยงั
ไมม่กีฎหมายฉบบัน้ีแต่กย็งัมกีารเขา้มาลงทุนในออีซีคีดิเป็นเงนิมากกว่า 2 แสนลา้นบาท 
          "ออีซีจีะผลกัดนัให้จดีพีเีตบิโตได้แค่ไหนนัน้ไม่อยากก าหนดเป็นตวัเลขที่ตายตวั แต่อยากให้มอง
ผลของโครงการอสีเทริน์ซบีอรด์ทีส่่งผลใหไ้ทยเตบิโตมาได ้20-30 ปีดว้ยการเขา้มาลงทุนของต่างชาตแิละ
นักลงทุนไทยเอง ซึ่งรฐับาลเชื่อว่าออีีซจีะท าให้เห็นภาพนัน้อีกครัง้ ตอนนี้ทุกอย่างเป็นรูปธรรมแล้วและ
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หลงัจากนี้ความเชื่อมัน่จะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องหลงัจากมกีฎหมายออกมา รวมถงึจะเกดิความเชื่อมโยงถงึ
จงัหวดัรอบขา้งและไปถงึอุตสาหกรรมเกษตรและท่องเทีย่วดว้ย" 
          ก่อนหน้านี้กระทรวงอุตสาหกรรมยงัคงเป้าหมายการขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนผลจากโครงการอี
อซีอียู่ที่ 500,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี หรอืปีละ 100,000 ลา้นบาท ถอืเป็นเป้าหมายขัน้ต ่าเพราะคาดว่า
จะมนีักลงทุนขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนเพิม่ขึน้อกีมากตัง้แต่ไตรมาสที่ 2-4 ของปีนี้ โดยเฉพาะนักลงทุน
จากเกาหลแีละจนีซึง่ในปี 60 ซึง่เป็นปีแรกเป็นไปตามเป้าหมายแลว้ทีม่กีารขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนรวม
ในพืน้ทีอ่อีซี ี300,000 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 100,000 ลา้นบาท จากปี 59 หลงัจากมโีครงการออีซี ี
 
          ท าเลทองนกัลงทุนสนใจพุ่ง 
          น.ส.จรพีร จารกุรสกุล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่ม บมจ.ดบับลวิเอชเอคอรป์อเรชัน่ ระบุว่า การ
ที่รฐับาลสามารถผลกัดนัโครงการระเบยีงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ได้ตามแผนที่วางเอาไว้จะช่วยให้
เศรษฐกจิไทยเตบิโตขึน้มาก เพราะถอืไดว้่าเศรษฐกจิไทยอยู่ในช่วงเทคออฟและเศรษฐกจิโลกยงัมแีนวโน้ม
การเติบโตที่ด ีโดยเฉพาะการที่รฐับาลผลกัดนัให้อีอซี ีเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมการบนิ โดยมีท่า
อากาศยานอู่ตะเภาเป็นฐานที่ม ัน่นัน้ เชื่อว่ากว่า 40% ของอุตสาหกรรมการบนิโลกจะย้ายฐานการผลติ
มายงัไทย รวมถงึกลุ่มนักลงทุนในอกีหลายประเทศต่างสนใจ เขา้มาลงทุนในประเทศไทยจ านวนมาก ช่วย
ส่งผลดต่ีอธุรกจิของบรษิทัอยา่งมาก 
          ทัง้นี้การประกาศ พ.ร.บ.อีอีซี ออกมาก่อนท าให้เป็นการรบัประกันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนในแง่
กฎระเบียบข้อกฎหมาย ส่วนการเลื่อนการเลือกตัง้บรษิัทเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจ
เนื่องจากพืน้ฐานเศรษฐกจิดโีดยปัจจุบนั ดบับลวิเอชเอมนีิคมอุตสาหกรรมในไทย 10 แห่งซึง่ 9 แห่งอยู่ใน
เขตภาคออีซีสี่วนอกี 1แห่งอยู่ทีส่ระบุรพีื้นทีร่วมเกอืบ 40,000 ไร ่โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอสิ
เทิร์นซีบอร์ด 4 จ.ระยอง ของบรษิัทได้รบัการประกาศเป็นเขตส่งเสรมิเพื่อกิจการอุตสาหกรรมจาก
คณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (กรศ.) ส่วนอกี 8 แห่งก าลงัยื่นขอ
อนุมตัคิาดว่าจะไดร้บัการพจิารณาอนุมตัใินเรว็ ๆ นี้ การที่นิคมอุตสาหกรรมของบรษิทัไดเ้ป็นเขตส่งเสรมิ 
เพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายท าให้นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจที่จะซื้อพื้นที่ในนิคม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนตอ์ากาศยาน และหุ่นยนตจ์ านวนมาก 
 
          เอกชนหนุน 'ออีซี'ี 
          นายกลนิท์ สารสนิ  ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
โครงการออีซีถีอืว่าเป็นโครงการลงทุนทีม่คีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิประเทศไทยอย่างมาก ทัง้ในปัจจบุนัและ
ในอนาคตโดยทางหอการค้าไทยประเมนิว่าภายใน 5 ปีขา้งหน้าจะเกดิการลงทุนในพื้นที่ออีซีปีระมาณ 3 
แสนล้านบาท/ปี รวมถึงเกิดการจ้างงานจ านวนมากและช่วยเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได ้1.5% ต่อปี 
          ทัง้นี้ภาคเอกชนส่วนใหญ่ก็สนับสนุนโครงการนี้เช่นกนัไม่ใช่เฉพาะหอการค้าอย่างเดยีวไม่ว่าจะ
เป็นหอการคา้ต่างประเทศทีอ่ยู่ในไทยกไ็ดส้นับสนุน ขณะเดยีวกนัตัง้แต่ทีต่นไดร้บัต าแหน่งกม็กีารเดนิสาย
ไปเยีย่มเยอืนผูห้ลกัผูใ้หญ่ของบา้นเมอืงจ านวนมาก เช่น นายเจรญิ สริวิฒันภกัด ีประธานกรรมการบรษิทั 
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ทซีซี ีคอรป์อเรชัน่ และ ไทยเบฟเวอเรจ, นายธนินท์ เจยีรวนนท์ ประธานกรรมการบรษิทัเครอืเจรญิโภค
ภณัฑ ์และ นายบุณยสทิธิ ์โชควฒันา ประธานกรรมการบรษิทั สหพฒันา อนิเตอรโ์ฮลดิง้และอื่น ๆ เพื่อขอ
ค าแนะน าในการน าเอกชนช่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทย 
          "บรรดาเจ้าสวัต่าง ๆ ก็มแีนะน าให้หอการค้าไทยและภาคเอกชนช่วยกันส่งเสรมิรฐับาลในการ
ขบัเคลื่อนโครงการออีซีเีช่นกนัเพราะเจา้สวัประเมนิว่าออีซี ีเพราะจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศและเป็น
กลไกทีส่ าคญัในการดงึดูดการลงทุนทัว่โลกเขา้ประเทศไทยจนเป็นผลดต่ีอการขยายตวัทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ" 
 
หอคา้ตปท.ชีผ้่าน'ก.ม.ออีซี'ีดนัลงทุนไทย 
Source - กรงุเทพธุรกจิ (Th) 
 
Monday, February 12, 2018  06:36 
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          กรุงเทพธุรกจิ หอการค้าร่วมต่างประเทศในไทย ระบุผ่านกฎหมายออีซี ีแม่เหลก็ดงึดูด นักลงทุน
ต่างชาตลิงทุนไทย หลงัชะลอโครงการ รอกฎหมายคลอด แจงอยากเหน็การพฒันาคนรองรบั"จดุขายใหม่"
ดนัไทย สู่อุตสาหกรรมอนาคต ขณะนายกสมาคม อสงัหาฯ เร่งรฐัออกผงัเมอืงอีอีซี  สอดคล้องความ
ตอ้งการแต่ละจงัหวดั เชื่อบมู ตลาดอสงัหาฯ 
          หลงัสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) มมีตเิอกฉันท์ ผ่านร่างพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.)  เขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ.ไปเมื่อวนัที ่8 ก.พ.ทีผ่่านมา โดยภาครฐัและภาคเอกชนไทย ต่างประเมนิว่า จะ
เป็นการ "ปลดล็อก" การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งประกอบด้วย 
ฉะเชงิเทรา ชลบุร ีและระยอง 
          ขณะที่ในมุมมองของนักลงทุน ต่างชาต ินายสแตนลยี์ คงั ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศใน
ประเทศไทย (JFCCT) ให้ความเห็นถึงการผ่านร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกว่า ถือว่ามี
ความส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิไทยในยุคหน้า ทีต่้องหลุดจากประเทศทีใ่ช้แรงงานสูง ต้นทุนต ่า สู่การ
ลงทุนอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิม่ มเีทคโนโลยสีูง ในพื้นที่ออีีซ ีทัง้ยงั เชื่อมกบัยุทธศาสตร ์หนึ่งแถบ 
หนึ่งเสน้ทาง (One Belt One Road) ของจนี 
          "การผ่านร่างกฎหมายในครัง้นี้ เป็นอกีบทสะทอ้นว่า ไทยจะยกระดบั จากอุตสาหกรรมพืน้ฐานเดมิ
ไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ โดยการร่วมทุนกบัต่างชาต ิเช่น ในอุตสาหกรรมการบนิสู่การเป็นศูนยก์ลางการบนิ 
อุตสาหกรรมรถยนต์สู่รถยนต์ไฮบรดิ และรถยนต์ไฟฟ้า จากอุตสาหกรรมอเิลค็ทรอนิกสไ์ปสู่อุตสาหกรรม 
หุ่นยนต์ เป็นจุดขายใหม่ของไทยที่ แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยงัคง ใช้แรงงานเข้มข้น" นายคงั 
กล่าว 
          ประธานหอการคา้ต่างประเทศฯ ยงัเชื่อมัน่ว่า รา่งพ.ร.บ.ดงักล่าว ค่อนขา้งใหส้ทิธิพ์เิศษทีเ่หนือกว่า
สทิธปิระโยชน์ของหลายประเทศ ถอืเป็นการสรา้งแรงจงูใจ กระตุ้นให้ต่างชาตเิขา้มาลงทุนในไทยเพิม่ขึน้ 
หลงัจากก่อนหน้านี้นักลงทุนหลายรายจากหลายประเทศ แสดงความสนใจลงทุน ขณะที่ภาครฐัเริม่ลงทุน
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ดา้นโครงสรา้งพื้นฐานแลว้ และ ยงัเชื่อว่าร่างพ.ร.บ.ออีซี ีจะเป็นกลไกส าคญัท าให้เป้าหมายการ ส่งเสรมิ
การลงทนุในออีซีปีีนี้ เป็นไปตามเป้าที ่3 แสนลา้นบาท 
          "การมีร่างพ.ร.บ.อีอีซี ท าให้ นักลงทุนต่างชาติที่สนใจจะเข้ามาลงทุน วางแผนการลงทุนใน
รายละเอยีดไดช้ดัเจน หลงัจากทีผ่่านมายงัไมม่ ีกฎหมายรองรบั ท าใหต่้างชาตชิะลอโครงการลงทุนออกไป
เพราะตอ้งการใหก้ฎหมายคลอดออก มาก่อน" 
          อยา่งไรกต็าม หอการคา้รว่มต่างประเทศฯ ยงัตอ้งขอเวลาศกึษารายละเอยีดของรา่งพ.ร.บ.ดงักล่าว 
โดยสิง่ทีค่าดหวงัคอือยากเหน็"การพฒันาคน"รองรบักบัอุตสาหกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ โดยการปรบัปรุงกฎหมาย
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการอนุญาตทิ างานของคนต่างด้าว จากเดมิที่ต้องผ่านกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
หลายแห่ง ซบัซอ้นยุ่งยาก ถอืเป็นอุปสรรคต่อการดงึคนเก่งทีเ่ป็น ต่างชาตใิหเ้ขา้มาพฒันาอุตสาหกรรมใน
ไทย ดงันัน้จงึหวงัว่ากฎหมายฉบบัใหม่จะดูแลในเรื่องนี้ มกีารอนุญาตท างานแบบเบด็เสรจ็เพยีง จุดเดยีว 
(วนัสตอ็ปเซอรว์สิ) โดยไมต่้อง ไปขออนุญาตหลายหน่วยงาน 
          หอคา้ชี"้ทเีดด็"เรยีกทุนเทศ 
          นายสนัน่ อังอุบลกุล รองประธานกรรมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวให้ความเห็นว่า 
โครงการลงทุนออีซี ีถอืเป็นไมเ้ดด็ทีร่ฐับาลจะผลกัดนัใหเ้กดิขึน้ จุดประกายใหน้กัลงทุนต่างชาตหินักลบัมา
มองไทยอกีครัง้ หลงัจากที่เริม่หมดแรงดงึดูดด้านการลงทุนไป เมอืงไทย ก็กลบัมจีุดขายใหม่ที่ใหญ่และ 
แตกต่างจากประเทศเพื่อนบา้น ทีต่่อยอดจากอุตสาหกรรมทีม่อียูเ่ดมิ 
          เขาเหน็ว่า พ.ร.บ.ออีซีนีี้ถอืเป็น ตวัพลกิเกมในการลงทุนของไทยทีจ่ะแก้โจทยท์ุกปัญหาทีเ่คยเป็น
อุปสรรคในการลงทุน จนท าใหน้กัลงทุนตัง้ค าถามและไมก่ลา้ เขา้มาลงทุน เนื่องจากกฎหมายซบัซอ้น การ
ขอใบอนญาตการท างาน การ ขนยา้ยเงนิ จดัตัง้ธุรกจิ ต้องขออนุญาต หลายขัน้ตอน รวมถงึกฎหมายผงั
เมอืงกย็ุง่ยากในการบงัคบัใช ้แต่เชื่อว่าพอพ.ร.บ.นี้ออกมาจะช่วย ปลดลอ็กทุกปัญหาทีน่กัลงทุนเป็น กงัวล 
จากการขออนุญาตในจดุเดยีว 
          "ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่า นักลงทุนต่างชาติเริม่เข้ามาผูกสมัพนัธ์กบัไทยมากขึ้น เช่น สหภาพ
ยุโรป และยงัมปีระเทศอื่นๆ สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนต่างให้ความสนใจและเลง็ที่จะเข้ามาลงทุน รวม
สหรฐั จนี และญีปุ่่ น" 
          อสงัหาฯจีเ้รง่ออกผงัเมอืงออีซี ี
          นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ ์นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า การพัฒนาด้าน
อสงัหารมิทรพัยท์ี่ผ่านมาเป็นการวางผงัเมอืงแบบ กลดักระดุมผดิเมด็ ตดักางเกงผดิทรง ซึ่งเมอืงไทยยุค
ปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงไปมาก ดงันัน้การพฒันาพื้นที่ออีีซ ีควรจะพฒันาผงัเมอืงเฉพาะที่เป็นฉบบัใหม่ ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละจงัหวดัทีม่กีารขบัเคลื่อนเศรษฐกจิแตกต่างกนั 
          ขัน้ตอนต่อไปของผงัเมอืงที่ เกิดขึ้นใหม่ ควรต้องแก้ไขอดีตที่เคยผดิพลาด และพฒันาให้ดีขึ้น
กว่าเดมิ ออกแบบเมอืงใหส้อดคลอ้งกนักบัแรงขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม และประชาชน ต้องหารอื
กบัผู้ม ีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ร่วมกนั มองไปขา้งหน้าเพื่อรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศทีเ่ปลีย่นไป ทัง้ประชากรทีเ่พิม่ขึน้ นกัท่องเทีย่วมากขึน้ และมคีวามหลากหลายสญัชาตมิปีระชากร
เขา้มาท างานเพิม่ขึน้ จะมกีารออกแบบอย่างไรหากภาครฐัเป็นผูอ้ านวยความสะดวก และส่งเสรมิใหเ้อกชน
เขา้ไปลงทุน เชื่อว่าจะมสี่วนผลกัดนัใหภ้าคอสงัหารมิทรพัยใ์นพืน้ทีเ่ตบิโตได้ 
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กษ.หวัน่ภยัแล้ง47จงัหวดั สัง่เตรียมเครื่องสบูน ้ำช่วย 
Source - เวบ็ไซตแ์นวหน้า (Th) 
 
          “กฤษฎา” เร่งคุมพื้นที่ปลูกขา้ว 8 ล้านไร่ หวัน่เผชญิ “ภยัแล้ง”สัง่กรมชลเตรยีมเครื่องสูบน ้าช่วย
พืน้ที ่คาด “ประสบแลง้ 47 จงัหวดั พืน้ที ่3.8 ลา้นไร่”ชี ้“เพชรบุร-ีโคราช” ปัญหาหนกัสุด 
          เมื่อวนัที่ 11กุมภาพนัธ์ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีกระทรวง
เกษตรฯได้วิเคราะห์ข้อมูลปรมิาณฝนและปรมิาณน ้ าในอ่าง ซึ่งคาดการณ์ว่ามีโอกาสเกิดภัยแล้งในปี
2560/2561 รวม 47จงัหวดั คดิเป็นเนื้อที ่3.8ลา้นไร่ ว่า ตนสัง่การใหก้รมชลประทานเร่งน าเครือ่งสูบน ้าไป
ตดิตัง้สแตนบายไวก่้อนในพืน้ที ่พรอ้มกบัใหเ้กษตรจงัหวดั อ าเภอ ต าบล เรง่เขา้ไปส ารวจเกษตรกรทีส่มคัร
เขา้โครงการการปลูกพชืหลากหลายทดแทนการท านา อาท ิขา้วโพด และปอเทอืง ซึ่งเป็นพชืใช้น ้าน้อย 
โดยเกษตรกรทีเ่ขา้รว่มโครงการดงักล่าวจะไดร้บัเงนิสนบัสนุน 2,000 บาทต่อไร ่ดงันัน้ทางกระทรวงเกษตร
ฯจงึต้องลงไปตดิตามว่าเกษตรกร ไดล้งมอืปลูกพชือื่นจรงิหรอืไม่ ทัง้นี้เพื่อลดพื้นทีป่ลูกขา้ว 15ลา้นไร่ ให้
ลดลงเหลอื 8ลา้นไรท่ัว่ประเทศ 
          อย่างไรก็ตาม กรมชลฯยนืยนัว่า ปรมิาณน ้าในการเพาะปลูกยงัไม่เกนิแผน อยู่ในภาวะควบคุมได ้
ซึง่ในสปัดาห์นี้ตนจะเรยีกประชุมผู้บรหิารกระทรวง เพื่อแบ่งพื้นที่ลงไปตดิตามแผนปฎริปูการเกษตรและ
โครงการของรฐับาล 15โครงการ อาท ิโครงการเกษตรแปลงใหญ่ แผนขา้วอนิทรยี แผนขา้วครบวงจร การ
ลดพื้นที่ปลูกขา้ว-ยาง เลีย้งโค เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัต้องเชื่อมกบัพาณิชย ์สภาอุตสาหกรรม หอการค้า
จงัหวดั ใหม้ตีลาดรองรบัสนิคา้เกษตรทีแ่น่นอน 
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรบัรายงานของเกษตรและสหกรณ์ วเิคราะห์ปัญหาภยัแล้ง2560/2561
โอกาสเกดิความแห้งแล้งในปีนี้ รวม47จงัหวดั คดิเป็นเนื้อที่3.8ลา้นไร่ ลดลงจากปี60 โดยภาคเหนือจะมี
พืน้ทีเ่กษตรประสบความแหง้แลง้ใน16จงัหวดั พืน้ที3่.7แสนไร่ ภาคอสีาน14จงัหวดั 2.42ลา้นไร่ ภาคกลาง
8จงัหวดั พืน้ที5่.96แสนไร ่ภาคตะวนัออก 6จงัหวดัพืน้ที ่3.61แสนไร ่ภาคใต3้จงัหวดั พืน้ที7่.2หมืน่ไรพ่ืน้ที่
จบัตามองพเิศษ จงัหวดัทีจ่ะประสบภยัแลง้รนุแรง โดยประเมนิโอกาสทีพ่ืน้ทีท่างการเกษตรจะเสยีหายมาก
ทีสุ่ดใน2จงัหวดั คอื จ.นครราชสมีาและจ. เพชรบุร ีทีจ่ะขาดแคลนน ้าท านา โดยเฉพาะการผลติขา้วนาปรงั 
พชืไร่และไมผ้ลยนืต้นจะได้รบัผลกระทบค่อนขา้งมาก รวมทัง้ผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตของไมผ้ล ไม้
ยนืตน้ 
          ทัง้นี้ กระทรวงเกษตรฯไดว้เิคราะหแ์ละท าควบคู่กบัการวางแผนผลติ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกขา้วนา
ปรงัอย่างพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งสถานการณ์ราคาขา้วดอีย่างต่อเนื่อง ยิง่ท าให้มกีารขยายพื้นที่ปลูก ทัง้ข้าว
หอมมะลนิาปรงัในภาคอสีานและภาคกลางโดยกว่าจะเก็บเกี่ยวไดช้่วงเดอืนมถุินายนอาจประสบภยัแลง้ที่
กระทบคุณภาพในด้านความหอมและราคาตกต ่าได้โดยกระทรวงเกษตรฯได้เร่งลงพื้นที่ ชี้แจงให้กลุ่ม
เกษตรกรในพืน้ที ่ทีค่าดว่าจะประสบภยัแลง้ เพื่อเร่งวางแผนเพาะปลูกร่วมกบักลุ่มเกษตรกร ป้องกนัผลติ
เสยีหายได ้
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